
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 178  —  165. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um nýtt sjúkrahús í Vatnsmýrinni.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

1. Hvað líður áformum um nýtt háskólasjúkrahús í Vatnsmýrinni?
2. Hefur orðið stefnubreyting hvað uppbyggingu þess varðar?

Skriflegt svar óskast.


